



แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนมกราคม 2547

จัดทำโดย ส่วนวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

(<http://www.bot.or.th>)

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือเดือนมกราคม 2547 ขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องจากเดือนก่อน ด้านการผลิต รายได้จากการขายพืชผลหลักยังขยายตัวในเกณฑ์ดีจากทั้งผลผลิตและราคาที่สูงขึ้น การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวดีตามอุปสงค์ของตลาดต่างประเทศ ทางด้านภาวะการท่องเที่ยวขยายตัวดี เนื่องจากเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวและเทศกาลตรุษจีน ด้านการใช้จ่ายขยายตัวในเกณฑ์ดี แต่ชะลอลงจากเดือนก่อน ยอดจดทะเบียนรถยนต์อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี ส่วนยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ลดลง สำหรับการลงทุนโดยเฉพาะด้านก่อสร้างชะลอตัวเนื่องจากมีการเร่งดำเนินการปลายปีก่อน การใช้จ่ายภาครัฐบาลขยายตัวในเกณฑ์ดี ระดับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ด้านภาวะการเงินขยายตัวทั้งเงินฝากและสินเชื่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ภาคเกษตร ผลผลิตพืชสำคัญของภาคเหนือในช่วงเดือนมกราคม 2547 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.8 เนื่องจากผลผลิตอ้อย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จากการขยายเนื้อที่เพาะปลูกตามที่ได้รับส่งเสริมจากโรงงานน้ำตาล ส่วนข้าวนาปีมันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพิ่มขึ้นจากแรงจูงใจของราคาและสภาพอากาศเอื้ออำนวย ทางด้านราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 โดยราคาอ้อยโรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ราคาข้าวเปลือกเจ้าในปี 5 % เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ตามแนวโน้มราคาตลาดโลก และราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 ตามความต้องการรับซื้อเพื่อส่งออก จากภาพรวมปริมาณผลผลิตและราคาที่สูงขึ้น ส่งผลให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2

2. ภาคอุตสาหกรรม การผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือยังขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน มูลค่าการผลิตและส่งออกราคาสินค้าอุตสาหกรรมจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.9 เป็น 121.6 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ ส่วนการผลิตน้ำตาลอยู่ในช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยวอ้อยปีการผลิต 2546/47 ผลผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 32.3 เป็น 536.8 พันเมตริกตัน เนื่องจากในปีนี้โรงงานน้ำตาลเปิดหีบอ้อยเร็วกว่าปีก่อนและผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้น และการผลิตสังกะสีลดลงร้อยละ 4.8 เหลือ 7,975.4 เมตริกตัน

3. ภาคบริการ ภาวะการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องจากเดือนก่อน เป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศ สภาพอากาศที่เย็น ประกอบกับในช่วงต้นเดือนมีวันหยุดติดต่อกันในเทศกาลปีใหม่และปลายเดือนตรงกับเทศกาลตรุษจีน นอกจากนี้ยังมีสายการบินราคาถูก(Low Fare Airline)มาให้บริการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน เพิ่มขึ้นทุกแห่งรวมร้อยละ 26.8 โดยเพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร้อยละ 33.8 เชียงราย ร้อยละ 13.3 และพิษณุโลก ร้อยละ 8.7 ทางด้านอัตราการเข้าพักเฉลี่ย อยู่ที่ร้อยละ 64.0 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 62.6 ระยะเดียวกันปีก่อน แม้ว่าราคาห้องพักเฉลี่ยจะลดลงเหลือ 939.0 บาทต่อห้อง แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับราคา 833.8 บาทต่อห้อง ในปี 2542-2545

4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ยังอยู่ในเกณฑ์ดีแม้ว่าจะชะลอลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน กิจกรรมสำคัญเป็นการใช้จ่ายเพื่อซื้อยานยนต์ที่ยังมีแรงสนับสนุนจากภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ แรงจูงใจจากเงื่อนไขการผ่อนชำระ การส่งเสริมการขาย และการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ที่สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคได้ดี ในเดือนมกราคม ยอดจดทะเบียนรถยนต์เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 6.9 ชะลอลงเมื่อเทียบกับอัตราเพิ่มร้อยละ 42.2 เดือนก่อน เป็นที่สังเกตว่ายอดจดทะเบียนรถยนต์ในเดือนนี้พบว่าอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ 5,897 คัน โดยยอดจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์เชิงพาณิชย์ (ปิกอัพ) ขยายตัวในเกือบทุกจังหวัดภาคเหนือ แต่ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 30.3 เนื่องจากในปีก่อนมีการนำรถจักรยานยนต์ราคาประหยัดออกสู่ตลาด สำหรับการใช้จ่ายของครัวเรือนในเดือนธันวาคม 2546 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนเพียงร้อยละ 4.9 ชะลอลงเมื่อเทียบกับอัตราเพิ่มร้อยละ 12.1 เดือนก่อน

5. การลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะการก่อสร้างชะลอลงจากที่ได้เร่งดำเนินการในช่วงปลายปีก่อน ก่อนมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมของภาครัฐสิ้นสุดลง อีกทั้งยังเป็นผลจากราคาเหล็กเส้นสูงขึ้น กิจกรรมการลงทุนก่อสร้าง อาทิ ค่าธรรมเนียมขายและขายฝากที่ดิน ชะลอลงโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 จากระยะเดียวกันปีก่อนต่ำกว่าที่เพิ่มขึ้นถึง 2.5 เท่าใน

เดือนก่อน ขณะที่พื้นที่ก่อสร้างรับอนุญาตในเขตเทศบาล ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 48.8 ตามการลดลงของพื้นที่ก่อสร้างฯ ประเภทที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม บริการและขนส่ง

ด้านการลงทุนเพื่อการผลิตชะลอลงเช่นเดียวกันพิจารณาจากมูลค่านำเข้าสินค้าทุนประเภทเครื่องจักรกลและส่วนประกอบที่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 42.1 ชะลอลงเมื่อเทียบกับอัตราเพิ่มร้อยละ 72.5 เดือนก่อน โดยมูลค่านำเข้ากว่าครึ่งเป็นการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น รองลงมาคือมาเลเซียและไต้หวันตามลำดับ ขณะที่โรงงานจดทะเบียนตั้งใหม่มีจำนวน 40 โรงงาน เงินลงทุน 336 ล้านบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 38.0 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ และการเกษตร ส่วนเงินลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนลดลงร้อยละ 13.3 มีเพียงความสนใจลงทุนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร และเจียรไนเพชร

6. การคลัง รัฐบาลจัดเก็บภาษีเกือบทุกประเภทเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน เป็น 1,037.7 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นมากจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 20.7 ส่วนใหญ่เป็นเงินได้จากการจ้างงาน การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ลำปาง และอุดรธานี ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านคลังจังหวัดในภาคเหนือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 เป็น 9,066.6 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายลงทุนในหมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 55.2 ที่จังหวัดเชียงใหม่และลำปาง เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นสำคัญ

7. การค้าต่างประเทศ การส่งออก ผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน ร้อยละ 33.5 เป็น 159.6 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ตามการส่งออกสินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 38.9 เป็น 121.6 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. สินค้าส่งออกสำคัญที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วย เครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรานสปอร์เมอร์ มอเตอร์ และอัญมณี เป็นต้น อย่างไรก็ตามการส่งออกผ่านด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ลดลงร้อยละ 2.1 เหลือ 9.3 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. จากการลดลงในหมวดผลิตภัณฑ์จากพืช สินค้าเกษตรแปรรูป เซรามิก และผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นสำคัญ

สำหรับการส่งออกชายแดน ยังขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.7 เป็น 28.8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. โดยการส่งออกไปพม่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.8 เป็น 23.6 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. จากการส่งออกน้ำมันพืช และผงชูรสเพิ่มขึ้น แต่สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และโลหะขั้นมูลฐานลดลง ส่วนการส่งออกไปจีนตอนใต้ลดลงร้อยละ 44.9 เหลือ 4.5 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ส่วนหนึ่งเป็นผลจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งทำให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้น การส่งออกสินค้าเกือบทุกชนิดลดลงมาก ยกเว้นยางพาราที่ยังเพิ่มขึ้นมาก ขณะที่การส่งออกไปลาวลดลงร้อยละ 56.8 เหลือ 0.7 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ..

ส่วนการนำเข้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 เป็น 102.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ตามการนำเข้าสินค้าในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.0 จากการนำเข้าเครื่องจักรเพิ่มขึ้นมาก รองลงมาคือผลิตภัณฑ์พลาสติก เรซิน และอัญมณี การนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย และไต้หวันเพิ่มขึ้นมาก แต่จากสิงคโปร์ และอเมริกาลดลง การนำเข้าผ่านชายแดน เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.0 เป็น 6.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ตามการนำเข้าสินค้าจากพม่าและจีนตอนใต้เป็นสำคัญ โดยการนำเข้าจากพม่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 43.7 เป็น 3.4 ล้านดอลลาร์ โดยผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ส่วนการนำเข้าสินค้าจากจีนตอนใต้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเช่นกัน เป็น 1.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทแอปเปิ้ล สาลี ขณะที่การนำเข้าจากลาว ลดลงร้อยละ 9.5 เหลือ 0.7 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.

ดุลการค้า ในเดือนมกราคม 2547 เกินดุล 57.5 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนที่เกินดุลเพียง 36.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.

8. ระดับราคา เดือนมกราคม 2547 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน แต่ชะลอลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 2.1 เดือนก่อน ราคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.7 ตามราคาข้าวสารเจ้าหอมมะลิที่สูงขึ้นจากความต้องการเพื่อส่งมอบแก่ต่างประเทศ ราคาผักและผลไม้อยู่ในเกณฑ์ดีตามความ

ต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน ขณะที่ราคาเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นจากความต้องการบริโภคเพื่อทดแทนไก่ที่ประสบปัญหาโรคระบาด ส่วนราคาหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลกก่อนที่ปรับลดลงจากมาตรการตรึงราคาน้ำมันขายปลีกเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2547

9. การจ้างงาน ข้อมูลสำรวจการจ้างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าเดือนธันวาคม 2546 ภาคเหนือ มีกำลังแรงงานรวม 6.6 ล้านคน อัตราการจ้างงานร้อยละ 98.1 ต่ำกว่าร้อยละ 98.3 ระยะเวลาเดียวกันปีก่อน อย่างไรก็ตามการจ้างงานนอกภาคเกษตรยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของภาคก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคขนส่ง ขณะที่การจ้างงานในภาคเกษตรปรับตัวดีขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.4 ต่ำกว่าร้อยละ 1.6 ระยะเวลาเดียวกันปีก่อน ตามความต้องการแรงงานในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคการค้าส่งค้าปลีก

10. การเงิน ณ สิ้นเดือนมกราคม 2547 ปริมาณเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือมียอดคงค้าง 285,426 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เนื่องจากเกษตรกรมีรายได้จากการขายพืชผลทางการเกษตรที่ออกมาในช่วงนี้ เช่น ข้าว ข้าวโพด และส้ม มีราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีเงินโอนของลูกค้าธุรกิจโรงงานน้ำตาลและเหมืองแร่ ทำให้เงินฝากเพิ่มขึ้นมากบริเวณในจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ และตาก ด้านสินเชื่อมียอดคงค้าง 202,104 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เนื่องจากให้สินเชื่อกับลูกค้าธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ อุตสาหกรรมโรงสีข้าวและการ์เมนต์ รวมทั้งขยายการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ทำให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม่ ตากและสุโขทัย สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 70.8 เทียบกับ ร้อยละ 70.6 เดือนก่อนและร้อยละ 66.6 ระยะเวลาเดียวกันปีก่อน

ส่วนวิชาการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

1 มีนาคม 2547

ข้อมูลเพิ่มเติม : คุณสุภาพรรณ วัฒนากุศลชัย

โทร 0 5393 1158

e-mail: supapunw@bot.or.th